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Fyrirspurn

til dómsmálaráðherra um löggæslukostnað.

Frá Kristjáni L. Möller.

Hversu há fjárhæð hefur verið innheimt af framkvæmdaraðilum útihátíða fyrir löggæslu-
kostnað frá árinu 1990? Upphæðin óskast sundurliðuð eftir árum, sveitarfélögum og fram-
kvæmdaraðilum.

Skriflegt svar óskast.

Prentað upp.


